



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๐๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนมาก ที่ ศธ๕๑๐๓.๒/๒๕๓
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตหมดอายุจำนวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP RENEW) เพื่อให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต เพื่อจะช่วยให้การต่ออายุใบอนุญาตสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกำหนดเวลา ไม่กระทบต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยังคงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดิม

ในการนี้ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูลการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใช้โปรแกรม KSP RENEW ได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.ro.th เมนู การต่อใบอนุญาตผ่านสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถยื่นด้วยตนเอง ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ผู้ได้รับใบอนุญาตและสะดวกในการใช้บริการ หรือ ยื่น ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัทพงศ์ อนุพุทธิวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร.๐๔๒-๖๑๑๔๒๑ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๒๘๔